



ท่านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๓๓ ต่อ ๑๖๒๗

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/๗๕๓๕๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายสำคัญของรัฐบาล (๑ - ๗ ก.ย. ๖๐)

เรียน ผอ.สวท./ผอ.สปข. ๑ - ๘ / ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมปฏิบัติการด้านข่าวสาร (War Room) เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และมติที่ประชุมมอบหมายให้ สพป. จัดทำข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งให้ สวท. ในสังกัด สปข. ๑ - ๘ และ ส.ปชส. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสื่อและเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงหลัก เคเบิลทีวี อป.มข. เร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด รวมทั้งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.ทาง E-mail : anyong607@gmail.com ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ โดยข่าวสารและบทความประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดย สพป. ขอส่งประเด็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
๓. การหลบหนีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ
๔. การปิดเหมืองทองอัครา
๕. การแจ้งเตือนสภาพอากาศ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๖. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการนี้ สพป. ขอส่งบทความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เรื่อง มาเพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นางอรวิณ บุตรวงศ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๒๒๔๖ ๘๔๘๒ และ นางสาวธัญพร ถ้ำสิงห์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๗๗๑๐ ๙๓๙๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว)

ผอ.สปป.

รายละเอียดเอกสารที่ขอความอนุเคราะห์

บทความประชาสัมพันธ์

๑. โครงการ ๙๑๐๑ ต้นแบบพัฒนาภาคการเกษตรชุมชนได้ประโยชน์

แนวทางปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการสื่อ

วันที่ ๑-๗ ก.ย.๖๐

พื้นที่	ประเด็น	รายละเอียดประเด็น
ทุกภาค	การปกป้องเขตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	๑. เผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทแนวคิดหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระมหากษัตริย์องค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมการประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อภาคการต่าง ๆ ๔. ประชาสัมพันธ์สนธิสัญญาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชบัญญัติให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการดังกล่าว http://kingrama9.th/NewsHighlights/Detail/11
ทุกภาค	การช่วยเหลือผู้มิรายได้น้อย	การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มิรายได้น้อยที่มีสิทธิและลงทะเบียนไว้ https://www.thairath.co.th/content/1054220
ทุกภาค	การหลบหนีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ	๑. สร้างการรับรู้ การดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม สำหรับการหลบหนีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่มีการเตรียมการหลบหนีไว้ล่วงหน้าปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางช่วงเวลา และวิธีการหลบหนี รวมทั้งประเมิน น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ที่สวนทางกับการกระทำและคำพูด ๒. ตอบโต้การแสดงความเห็นของ นายทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มเห็นต่าง ที่ออกมาแสดงความเห็นโจมตีรัฐบาล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อต่างๆ ไม่ควรนำความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นอันขาด
ทุกภาค	การปิดเหมืองทองอัครา	๑. ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นที่รัฐบาลต้องอำนาจตามมาตรา ๔๕หยุดการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากพบสารโลหะหนักในร่างกายชาวบ้านในพื้นที่รอบเหมืองแร่ คือ พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก รวมถึงความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน ๒. ประชาสัมพันธ์รัฐบาลมีความห่วงใยและมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมของประชาชน
ทุกภาค	การแจ้งเตือนสภาพอากาศ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	๑. ประชาสัมพันธ์การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำ เพื่อให้ประชาชนเตรียมการระวังป้องกันและปฏิบัติตนคำแนะนำที่อย่างถูกต้อง ๒. ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชน
ทุกภาค	พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	สร้างการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) ปี ๖๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมพฤติกรรมการกระทำความผิดมากขึ้น ได้แก่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี ๕๐ กำหนดโทษเฉพาะเรื่องการปลอมข้อมูลเพียงอย่างเดียว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี ๖๐ ได้เพิ่มเติมเรื่องของการทุจริตหลอกลวงและการบิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมทั้งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ เศรษฐกิจของประเทศ หรือประชาชนต้นตระกูลไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าความเสียหายเป็นการกระทำต่อบุคคลใดไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ